



วันสมโภชพระจิตเจ้า ปี A

(วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก วันนี้เป็นวันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญและยิ่งใหญ่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในพระศาสนจักร นั่นคือ “**พระจิตเจ้า**” หรือ “**ผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่ง**” ได้เสด็จมาเหนือบรรดาอัครสาวกเหมือนดังที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ ก่อนที่พระองค์จะทรงจากพวกเขากลับไปหาพระบิดา ยิ่งกว่านั้น วันนี้เป็นวันเกิดของพระศาสนจักร เพราะเป็นวันที่บรรดาอัครสาวกเริ่มป่าวประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการและมีผู้กลับใจเป็นจำนวนมาก สำหรับชาวยิววันนี้เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นวันที่พวกเขาขอบคุณพระเจ้าเป็นพิเศษสำหรับผลผลิตที่ได้รับตลอดปีที่ผ่านมา อันที่จริง บรรดาอัครสาวกฉลองการเก็บเกี่ยวด้วยเหมือนกัน แต่สิ่งที่พวกเขาเก็บเกี่ยวไม่ใช่พืชพันธุ์ธัญญาหาร แต่เป็นผู้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์

ในบทอ่านแรกซึ่งมาจากหนังสือกิจการอัครสาวก นักบุญลูกา ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เล่าให้เราฟังว่าพระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือบรรดาอัครสาวกที่กำลังชุมนุมกันในรูปแบบของเปลวไฟที่มีลักษณะเหมือนลิ้น ผลที่ตามมาคือ บรรดาอัครสาวกสามารถพูดภาษาต่างๆ ได้จนสร้างความประหลาดใจแก่ชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาซึ่งเดินทางมาจากทุกชาติทั่วโลกเพื่อนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกเขาได้ยินบรรดาอัครสาวกพูดภาษาของตนเอง อัครธรรมครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าพระจิตเจ้าได้ประทานอำนาจแห่งการสื่อสารแก่บรรดาอัครสาวกซึ่งทำให้ทุกคนเข้าใจข่าวดีที่พวกเขาประกาศ ความสับสนวุ่นวายในเรื่องภาษาที่หอบาเบล (เทียบ ปฐม 11:1-9) ได้ถูกทำลายลงด้วยเอกภาพแห่งความเข้าใจที่ทุกคนสามารถพบได้ในพระจิตเจ้า เวลานี้ไม่มีประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษอีกต่อไป เพราะทุกคนเป็นประชากรของพระเจ้าและทุกคนได้รับเรียกให้เข้ามาในพระอาณาจักรของพระองค์

เราไม่สงสัยในพลังอำนาจของพระจิตเจ้าที่ทำงานผ่านทางบรรดาอัครสาวกและกลุ่มคริสตชนในสมัยเริ่มแรก เพราะหลังจากที่พวกเขาได้รับพระองค์แล้ว พวกเขาได้เริ่มป่าวประกาศข่าวดีอย่างกล้าหาญ เป็นพยานถึงความเชื่อในพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตทั้งครบ แม้ว่าพวกเขาหลายคนต้องพลีชีวิตตนเองเพื่อพันธกิจนี้ พวกเขายอมสละด้วยความเต็มใจ แล้วเราจะละ! ในฐานะคริสตชนคนหนึ่ง พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทต่อชีวิตของเราอย่างไร?

ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 ที่เราได้รับฟังในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลบอกเราว่า พระจิตเจ้าทรงช่วยให้เราสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า “**พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า**” (1 คร 12:3) นั่นคือ พระจิตเจ้าทรงช่วยให้เรามีความเชื่อในพระเยซูเจ้าที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งพระองค์ทรงกลายเป็นศูนย์กลางชีวิตและเจ้านายเพียงผู้เดียวของเรา ยิ่งกว่านั้น พระจิตเจ้ายังทรงเป็นป่อเกิดแห่งพระพรพิเศษต่างๆ มากมาย พระพรพิเศษที่เราแต่ละคนได้รับอาจแตกต่างกัน แต่มาจาก

ต้นกำเนิดเดียวกัน นั่นคือ พระจิตเจ้า เพราะฉะนั้น เราทุกคนจึงเป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ “**เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว** เราทุกคนจึงได้รับการล้างมารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน ไม่ว่าจะป็นชาวยิวหรือชาวกรีก ไม่ว่าจะป็นทาสหรือไทก็ตาม เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน” (1 คร 12:13)

สิ่งหนึ่งที่เราควรตระหนักเสมอคือ พระพรพิเศษของพระจิตเจ้าไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ที่ได้รับเท่านั้น แต่มีไว้เพื่อรับใช้และตอบสนองความต้องการของผู้อื่นด้วย ด้วยเหตุนี้ เราแต่ละคนต้องทำงานด้วยกัน ใช้พระพรพิเศษที่เราได้รับเพื่อสร้างและพัฒนากลุ่มคริสตชนและสังคมที่เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งให้เจริญก้าวหน้าในหนทางที่ถูกต้อง เราอาจมีจำนวนมากก็จริง แต่โดยทางการทำงานของพระจิตเจ้า เราแต่ละคนกลายเป็นร่างกายเดียวกัน อันที่จริง เราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของพระวรกายทิพย์ของพระเยซูเจ้าหรือพระศาสนจักรอยู่แล้ว เหมือนที่ร่างกายมีอวัยวะหลายอย่าง แต่ทุกอย่างทำงานประสานกลมกลืนกัน เช่นเดียวกัน เราควรใช้ศักยภาพและความสามารถทั้งหมดที่พระจิตเจ้าประทานแก่เราอย่างมีเอกภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มคริสตชนและสังคมที่เราอาศัยอยู่

พระจิตเจ้ายังทรงเป็นหนทางที่นำไปสู่เสรีภาพและการปลดปล่อยให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง วิถีทางของพระองค์ไม่ได้เป็นวิถีทางแห่งการเป็นทาส การบีบบังคับ ความโลภ หรือความหวาดกลัว โดยทางพระองค์ เราสามารถมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าจนกระทั่งเราสามารถเรียกพระองค์ว่า “**พระบิดา**” เหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงสอนเรา เมื่อเราได้รับพระจิตเจ้าในศีลกำลังแล้ว เราแต่ละคนกลายเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของพระศาสนจักรและสามารถมีส่วนร่วมในกิจการและภารกิจแห่งรักและรับใช้ทุกอย่างของประชากรพระเจ้า

นอกจากนี้ พระจิตเจ้ายังทรงทำให้เรามีส่วนร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อเราจะมีส่วนร่วมในพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ในสวรรค์ ความทุกข์ยากลำบากที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในพระทรมานของพระเยซูเจ้านี้ไม่ได้เกิดจากการขาดเสรีภาพ แต่เกิดจากการที่เราอุทิศตนทั้งครบเพื่อยืนยันความถูกต้องและความจริง และเพื่อปกป้องเสรีภาพและศักดิ์ศรีของมวลมนุษย์ ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้า เราต้องพร้อมที่จะจ่ายทุกอย่างเพื่อภารกิจยิ่งใหญ่นี้ แม้ด้วยชีวิตของเรา ถ้าจำเป็น

พี่น้องที่รัก ในวันสมโภชพระจิตเจ้าปีนี้ พอลอยากเชิญชวนเราให้พิจารณาไตร่ตรองเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของพระพรพิเศษที่เราได้รับจากพระจิตเจ้า จริงอยู่ เหมือนที่นักบุญเปาโลบอกเรา พระพรพิเศษมีหลายประการ นั่นคือ เราแต่ละคนมีความรู้และความสามารถแตกต่างกัน แต่เราต้องไม่ลืมว่าพระพรพิเศษทุกชนิดมีไว้เพื่อแบ่งปัน ดังนั้น เราไม่ควรเก็บความรู้และความสามารถของเราไว้เพื่อประโยชน์ของเราเองเท่านั้น แต่เราควรใช้เพื่อรับใช้ความต้องการของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราด้วย จำไว้เสมอว่ายิ่งเราแบ่งปันความรู้และความสามารถของเราให้กับคนอื่นมากเท่าใด เรายิ่งมีพระพรเหล่านี้มากขึ้นเท่านั้น ขอพระจิตเจ้าทรงนำทางเราและช่วยเราให้ใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน